

Số: /KH-UBND

*Cẩm Ngọc, ngày tháng 11 năm 2023*

**KẾ HOẠCH  
Thực hiện Chiến dịch làm thủy lợi mùa khô năm 2023**

Thực hiện Công văn số 2539/UBNDNN ngày 10/10/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc xây dựng kế hoạch làm thủy lợi mùa khô 2023. UBND xã Cẩm Ngọc xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch làm thủy lợi mùa khô năm 2023 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG**

Căn cứ tình hình thực tế thời gian qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu bão đã gây mưa trên diện rộng (từ ngày 26-28/9/2023) với lượng mưa là rất lớn trong thời gian dài đã bù đắp được lượng nước thiếu hụt trong các hồ đập trên địa bàn xã.

Nhiều tuyến kênh mương đã xuống cấp nghiêm trọng nếu không kịp tu sửa, nạo vét khơi thông dòng chảy thì không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất và phục vụ dân sinh, đặc biệt là các vị trí vừa qua do ảnh hưởng thiên tai bị vùi lấp, nước xói mất chân hoặc bị sạt lở, .... các trạm bơm phải thường xuyên được bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng mới có khả năng đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất.

Để kịp thời khắc phục tình trạng nêu trên và để chủ động trong công tác phòng, chống hạn và khắc phục hậu quả do thiếu nước, khô hạn gây ra trong mùa khô; đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất năm 2023-2024 và nước phục vụ dân sinh các đơn vị khai thác công trình thủy lợi, các thôn cần thực hiện một số nội dung sau:

**II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Tạo ra sự chuyển biến về nhận thức cũng như hành động quản lý, khai thác, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hệ thống kênh mương, các hồ, bai đập từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân và phát triển kinh tế trên địa bàn xã.

Kịp thời khắc phục, xử lý các hồ, bai đập và các tuyến kênh mương đang bị xuống cấp nghiêm trọng nhằm đảm bảo phục vụ tưới tiêu. Tìm các giải pháp xử lý kịp thời hiện tượng cạn nứt kênh mương, sạt trượt rò rỉ nước các hồ, bai đập và các trạm bơm tưới; giải tỏa giải tỏa ách tắc, xử lý lấn chiếm công trình tưới trên địa bàn.

## 2. Yêu cầu

Huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, vật tư vật liệu lực lượng lao động của thôn, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tham gia thực hiện chiến dịch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không phô trương hình thức.

Thực hiện giải tỏa ách tắc, xử lý lấn chiếm công trình tưới, tiêu theo Luật thủy lợi thuộc địa bàn quản lý; sửa chữa các hồ, bai đập và nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương.

## III. NỘI DUNG

Nhân dân canh tác lấn chiếm bờ các tuyến mương, dẫn đến các tuyến mương bị lún, nứt, rác thải, đất bồi lắng, ... để đảm bảo an toàn tiêu thoát nước, đáp ứng nhu cầu tưới nước trong mùa khô phục vụ nhân dân gieo trồng UBND xã yêu cầu các thôn, hợp tác xã cần chủ động kiểm tra và có các biện pháp kịp thời để bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn thôn.

**Tổng chiều dài kênh là: 22.560 km**

**Tổng khối lượng đào đắp là: 1.162 m<sup>3</sup>.**

**Tổng số ngày công huy động là: 860 ngày công.**

*(Có biểu giao chỉ tiêu chi tiết từng đơn vị kèm theo)*

## 3. Thời gian

Các thôn, đơn vị tổ chức ra quân thực hiện bắt đầu **từ 07 giờ 30 phút, ngày 10/11/2023** cho đến khi hoàn thành tất các nội dung công việc theo kế hoạch giao.

**Lưu ý:** Các thôn ra quân thực hiện mời đồng chí là thành viên ban chấp hành đảng bộ xã được phân công chỉ đạo đơn vị về cùng đơn vị tổ chức thực hiện.

## IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đối với xã: Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế làm trưởng đoàn và các cán bộ chuyên môn của UBND xã, mời Chủ tịch MTTQ và các ngành, đoàn thể xã cùng tham gia trực tiếp chỉ đạo các thôn, HTX thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Công chức văn hóa: Căn cứ vào kế hoạch chung của xã viết tin bài tuyên truyền cho Nhân dân được biết về tầm quan trọng của chiến dịch làm thủy lợi mùa khô năm 2023 để Nhân dân trong xã nhiệt tình, hăng hái tham gia.

Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã: Huy động lực lượng ra quân giải tỏa hành lang an toàn công trình thủy lợi, chống lấn chiếm hành lang, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật thủy lợi.

Công chức địa chính xây dựng: Trên cơ sở kế hoạch chung của xã tham mưu đề xuất các giải pháp xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi tại các vị trí trọng điểm, hư hỏng nặng quá tầm thực hiện của thôn.

Công chức Nông nghiệp: Trên cơ sở kế hoạch chung của xã tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện của kế hoạch và cập nhật tiến độ thực hiện báo cáo về UBND xã và cấp trên theo quy định.

Đối với các thôn: đồng chí Trưởng thôn trực tiếp huy động và chỉ huy lực lượng có sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, đồng chí Bí thư chi bộ chỉ đạo

toàn thể ban công tác mặt trận cùng với đồng chí trưởng thôn tập trung chỉ đạo theo kế hoạch thực hiện chiến dịch làm thủy lợi mùa khô năm 2023 đúng lịch đã đề ra.

Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi trên cơ sở kế hoạch chung của UBND xã, chỉ đạo các xã viên, hợp đồng dẫn nước, ... huy động mọi nguồn lực nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc quản lý công trình thủy lợi, chuẩn bị kinh phí để kịp thời tu sửa các trạm bơm, các hồ, bai đập, hệ thống kênh mương đang quản lý phục vụ chống hạn, chống úng cho cả năm; phối hợp với các thôn đồng loạt ra quân làm thủy lợi theo lịch của UBND xã đảm bảo đạt kế hoạch, chỉ tiêu khối lượng đã đề ra.

Đề nghị Mặt trận tổ quốc các đoàn thể, thành viên ban chỉ đạo được cấp ủy phân công chỉ đạo cơ sở, với chức năng nhiệm vụ được giao xuống tận cơ sở tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra./.

***Nơi nhận:***

- Phòng NN&PTNT huyện (B/C);
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể xã;
- Các thôn, HTX;
- CB chỉ đạo các đơn vị;
- Lưu VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Quyền**